



**ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา**  
**เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ**  
**ของเทศบาลตำบลบ้านสา**

ตามทีเทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านสา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรไปแล้วเมื่อในวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างได้ดำเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป, ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (โดยวิธีสอบข้อเขียน) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ดังรายละเอียดบัญชีรายชื่อแนบท้าย

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านสา จะบรรจุตามลำดับที่ของบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต่อไป โดยจะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามมีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสิทธิการส่งจ้างเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการส่งจ้างเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะส่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

หากปรากฏว่าภายหลังผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่รับสมัครสอบ ก.ค.มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ก็จะไม่สิทธิได้รับการส่งจ้างและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

อนึ่ง ในการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จังหวัดลำปาง ก่อน และเมื่อ ก.ท.จังหวัดลำปาง เห็นชอบแล้ว แต่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

สำหรับผู้ประสงค์จะทราบผลคะแนนการสอบในแต่ละภาค ให้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนของตนเองได้ โดยยื่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕)  
เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านสา

(ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)

ลำดับที่ สอบได้	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ
๑	นางสาวกุนทลี บัณฑิต	๑๐๒

(ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ)

ลำดับที่ สอบได้	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ
๑	นายภูมิพัฒน์ ภัคดี	๒๐๑

(ลงชื่อ)



(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา